



ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

ตามประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย โดยดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศ สบน. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ จำนวน ๒ ครั้ง (การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) โดยผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในครั้งนี้ สบน. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๑	นางสาวกรรณรัตน์ ศิรินาวิน
๒	๐๐๗	นางสาวธัญญารัตน์ เข็มมณี
๓	๐๑๑	นางสาวชนนิกานต์ เปาอินทร์
๔	๐๑๓	นางสาวศิริวรรณ แสงใบ
๕	๐๑๕	นางสาววิลาวัลย์ สีสานเย็น
๖	๐๑๖	นายกิตติธัช พวงไสว
๗	๐๑๗	นางสาวสุพัตรา มุลพฤกษ์
๘	๐๑๘	นายสมพร วงษ์ไชยา

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา	สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น.	ห้องประชุม ๔๐๓ (ห้อง สจน. ๒) สบน. ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศ สบน. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีความสามารถได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางสาวศิริสา กนต์พิทยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ